

กวนทีสุก

ที่ ศธ ๐๗๐๐๗/๕๕๖๑



กรมส่งเสริมการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของ Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๕/๑๗๗๕๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) ภายใต้ National University of Singapore ให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโทแก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตร Master in Public Administration (MPA) ระยะเวลา ๑ ปี ผู้สมัครควรมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ๕ ปีขึ้นไป เป็นระดับหัวหน้างานที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒) หลักสูตร Master in Public Policy (MPP) ระยะเวลา ๒ ปี ผู้สมัครควรมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ๒ ปีขึ้นไป กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ ๓) หลักสูตร Master in International Affairs (MIA) ระยะเวลา ๒ ปี ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ทุนการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน่วยงานที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของทุนฯ สมัครเข้ารับการศึกษาตามขั้นตอน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.lkyspp.nus.edu.sg/admissions> หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ และขอให้ส่งใบสมัครโดยตรงไปยัง Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP)

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดของท่านมีความรู้ทั้งด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ดังนั้น จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ทุนฯดังกล่าว ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัครโดยตรงไปยัง Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) และแจ้งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(วิสาร ปัญญชุณห)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๑๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๒๘ ๗๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ personnel_nfedc@nfe.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

